



สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล
Satun Provincial Social Development and Human Security office
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์



คำขวัญ : สตูลสงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์

ผลการปฏิบัติงานประจำวันอังคาร ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนความเข้มแข็งขององค์กรภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปี ๒๕๖๒



เวลา ๐๙.๐๐ น.สนง.พมจ.สตูลมอบหมายให้ นายธีรวัจน์ จุลนวล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนความเข้มแข็งขององค์กรภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ โรงแรมทีเคพาเลซแอนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดยมีนายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธาน เพื่อรับฟังข้อสังเกตของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินที่มีต่อกองทุนฯ และเงินกองทุนอื่นๆ ของกระทรวง พม. จากผู้แทน สตง. และการดำเนินงานด้านการเงินกองทุน จากผู้แทนกรมบัญชีกลาง

งานสวัสดิการสังคม



เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสาวศรีหทัยา ชูสุวรรณ พมจ.สตูล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลับกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๑ เพื่อพิจารณากลับกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากกองทุนฯ จำนวน ๑๔ โครงการ รวมเป็นเงิน ๗๙๓,๗๖๔.- บาท โดยแยกเป็น โครงการเชิงพื้นที่ จำนวน ๓ โครงการ และ โครงการเชิงประเด็น จำนวน ๑๑ โครงการ

โครงการเยาวชนสยามเยือนถิ่นมาตุภูมิ (กิจกรรมพุทธบริษัทเครือข่ายเยือนมาเลเซีย)



เวลา ๑๐.๐๐ น.สนง.พมจ.สตูลมอบหมายให้ นางสาวสุชาดา อโหมทัย นิตกร เข้าร่วมประชุมโครงการเยาวชนสยามเยือนถิ่นมาตุภูมิ (กิจกรรมพุทธบริษัทเครือข่ายเยือนมาเลเซีย) ระหว่างวันที่ ๔-๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดย มูลนิธิพระวิเชียรโมลี(ແຂັ້ມ ເຊມປຸໂຍ) ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านพระพุทธศาสนา ด้านศิลปวัฒนธรรมไทย กับพี่น้องชาวมาเลเซียเชื้อสายไทยในพื้นที่ประเทศมาเลเซีย โดยมี คุณอังคณา ลิน จุฑาจินดาเขต ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนสถานฯ เป็นประธานพิธีเปิดและร่วมเดินทางไปด้วยในครั้งนี้



ศาลากลาง ชั้น ๑ ต.พิมาน
อ.เมือง จ.สตูล ๙๑๐๐๐



๐๗๔-๗๑๑๓๗๕
๐๘๘-๗๘๖-๓๔๕๔-๙



<http://www.satun.m-society.go.th>



satun@m-society.go.th